



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
27 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,501 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,120,869 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,606 ราย รักษาหายสะสม 923,621 ราย ยังรักษาอยู่ 186,934 ราย อาการหนัก 5,174 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,090 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 229 ราย เสียชีวิตสะสม 10,314 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 28,835,580 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 215,408,409 ราย เสียชีวิต 4,486,845 ราย รักษาหาย 192,572,995 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO ชี้โควิดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กำลังเข้าขั้นวิกฤต **สหรัฐฯ** พยาบาลในรัฐมิสซิสซิปปียื่นใบลาออกแล้วกว่า 2 พันคน ส่วนชิคาโกสั่งลูกจ้างทุกคนฉีดวัคซีนโควิด19 **อังกฤษ** ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด 19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และแอสตราเซนเนกาครบ 2 เข็ม เริ่มลดลงหลังฉีดวัคซีนไปได้ 6 เดือน จึงมีความจำเป็นในการฉีดเข็มกระตุ้น **ญี่ปุ่น** ระบุว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1,630,000 โดส หลังพบสิ่งแปลกปลอมในขวดวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ **ไต้หวัน** จะได้รับวัคซีนไบออนเทคของเยอรมนีเร็วกว่ากำหนด **มาเลเซีย** ยังคุมโควิด-19 ไม่อยู่ พบติดเชื้อรายใหม่ กว่า 2.4 หมื่นราย ทำนิวไฮ ครั้งที่ 8 ในรอบเดือนเดียว **อิสราเอล** ระบาดหนักแม้ฉีดวัคซีน ชี ไฟเซอร์ ประสิทธิภาพพลดถอย **อินโดนีเซีย** มีแผนจะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปต้นปีหน้า **จอห์นสัน แอนด์" จอห์นสัน** เผยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ชนิดเข็มกระตุ้น ด้านสายพันธุ์เดลตาและเพิ่มแอนติบอดี 9 เท่า

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การจัดหาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(ข่าวสด มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, js100, workpointtoday, thejournalistclub, newtv, mcot, tnnthailand, topnews, infoquest, isranews,)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า การจัดหาวัคซีนขณะนี้ กต. ช่วยจัดหาเพิ่มเติม โดยเจรจากับประเทศทางยุโรป เป็นการรีเซลคือ การขายต่อเนื่องจากประเทศต้นทาง ซึ่งมีวัคซีนสั่งมามากเกินกว่าที่จะใช้ ประกอบด้วย วัคซีน AZ และวัคซีนไฟเซอร์ จะจำหน่ายให้เดือนละ 2-3 ล้านโดส เป็นระยะเวลา 4 เดือน กรมควบคุมโรคจะพิจารณาและดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ขณะนี้คำนวณแล้วว่าในอีก 4 เดือน คือ ก.ย.-ธ.ค.64 จะมีวัคซีนเข้ามาฉีดให้คนไทยไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ** : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ thaiPBS)

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดหา ผลิต ขาย หรือ นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

#### 2.เสนอ ศบค.ผ่อนปรนมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวหุ้น สยามกีฬา บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ch7, thansettakij, tnnthailand, sanook thematter acnews สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

- ปลัด สธ. เผยว่า ขณะนี้การติดเชื้อของไทยผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว มีแนวโน้มการติดเชื้อลดลง ในวันที่ 27 ส.ค.64 จะเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ให้กิจการบางอย่างเปิดดำเนินการได้ เช่น กิจการร้านอาหาร ก็พักกลางแจ้ง และการเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นต้น โดยต้องมีโปรแกรม covid free ในสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารที่เป็นระบบอากาศปิด เว้นระยะห่าง นั่งได้ 50% เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจเป็นลบ 3 ลูกค้าต้องรับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจเป็นลบจากชุด ATK กรณีลูกค้าที่ไม่ได้รับวัคซีน ชี้กลับบ้านได้ โดย ศบค.จะพิจารณาอย่างละเอียด ก่อนอนุมัติมาตรการ สำหรับประชาชนยังต้องป้องกันตัวเองสูงสุด ตลอดเวลา แบบครอบครัว

**สื่อที่นำเสนอ** : นสพ.(ข่าวสด)

- หอการค้าไทยเสนอรัฐคลายล็อกภาคธุรกิจบางส่วน ใช้แนวทาง "เปิดเมืองปลอดภัย" เน้นพนักงานและผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบโดส ทดสอบ Rapid Test และเชื่อมข้อมูลกับสาธารณสุข โดยกิจการความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง เปิดได้เลย ส่วนเสี่ยงสูงยังเห็นด้วยที่ปิดไว้ก่อน

**สื่อที่นำเสนอ** : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

- นายสันต์ ศรีธรรมธารัง อ.นิด้า ค้านคลายล็อกดาวน 1 กันยายน ชี้เสี่ยงเกิดโควิดระลอก 5 ขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ติดเชื้อเพิ่มอีกเป็นล้านและเสียชีวิตอีกเป็นหมื่น

### 3.การจัดซื้อ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ผู้จัดการ) เว็บไซต์ ()

-บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้นำเข้าชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ยี่ห้อ Lepu (เลอปู่) ร่วมกับ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. เวิลด์ เมดิคอลฯ จะร่วมแถลงข่าวกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดตัวผู้ชนะประมูล ATK อย่างเป็นทางการ รวมทั้งหารือรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ตบิณและไหม้ไลน์ในการจัดส่งสินค้า ตลอดจนขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และขั้นตอนในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงกัน การเซ็นสัญญาลงนามซื้อชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ Lepu จำนวน 8.5 ล้านชุด คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ทั้งนี้ คาดว่า ATK ล็อตแรกจะทยอยเข้าประเทศไทยได้ภายในวันที่ 7-8 ก.ย.64 โดยจะเป็นการทยอยจัดส่งผ่านสายการบินลือตละ 8-8.5 แสนชุด ซึ่งขณะนี้บริษัทได้จองเที่ยวบินที่จะส่งมาจากประเทศจีนไว้แล้ว 11 เที่ยวบิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ "ส่องลึกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ATK 8.5 ล้านชิ้น ผิดขั้นตอนทางกฎหมายหลายประการ" โดยระบุสาระสำคัญว่า สปสช.ในฐานะเจ้าของงบประมาณไม่สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เองได้ จึงต้องส่งเรื่องให้รพ.ราชวิถี และ อภ.ดำเนินการ โดย สปสช.เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ หรือสเปกของเวชภัณฑ์ที่ต้องการ เมื่อเรื่องถึงรพ.ราชวิถี ต้องนำสเปกที่ สปสช.กำหนดเข้าขออนุมัติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ แต่ครั้งนี้นักกลับทำด้วยความรีบเร่ง ไม่ได้มีการประชุมเพื่ออนุมัติแผนกรณี ATK แต่อย่างใด เมื่อมีการอนุมัติแผนแล้ว ทางรพ.ราชวิถี ก็ส่งเรื่องไปที่ อภ.เพื่อให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ ยังไม่ได้มีการประชุม แต่ อภ.ก็รีบไปดำเนินการ และที่สำคัญได้ลด สเปกการจัดซื้อ โดยตัดค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกโดยพลการ เป็นการลดสเปกโดยไม่มีอำนาจ โดยไม่ลดราคากลาง แม้จะเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด แต่ก็ยังส่งผลให้ได้ชุดตรวจ ATK ที่ราคาแพงในสเปกที่ไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของงบคือ สปสช. และไม่ตรงกับความต้องการใช้ ATK ของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยบริการที่ต้องการใช้ ATK คุณภาพสูง ต้นเหตุทั้งหมดก็เกิดจากการที่ อภ.ไปลดสเปก ไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของงบประมาณ ทำให้ อภ.จึงกล้าลดสเปก อันนี้ก็มีความน่าสนใจ และยังมีกรทำผิดขั้นตอนทางกฎหมายหลายประการ และหากมีการดันทุรังลงนามจัดซื้อให้ได้ คนที่ลงนามและมีส่วนร่วมในการจัดซื้อครั้งนี้ อาจจะต้องเสียอนาคตทางราชการ

### 4.รัฐบาลกดตัวเลขผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-นพ.สุวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เผยว่า รัฐบาลประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าลดลงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการตรวจในรูปแบบการตรวจ RT-PCR ไม่รวมตัวเลขที่ตรวจโดยใช้ชุดตรวจ ATK ดังนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงสูงกว่านี้แน่นอน ที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลต้องการอ้างว่ามาตรการที่รัฐบาลใช้บังคับประชาชนมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง ขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสอบการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริต โดยเฉพาะการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อ แม้ก่อนหน้านี้ชมรมแพทย์ชนบทออกมาทักท้วงเรื่องการจัดซื้อ ATK เพราะกังวลเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน เหตุใดองค์การเภสัชกรรมยืนยันจะเดินหน้า ถึงเวลานี้มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน หวังว่าจะมีกลุ่มผลประโยชน์จากสถานการณ์โควิด ในส่วนการบริหารจัดการวัคซีนนั้น รัฐบาลปิดบังแผนบริหารวัคซีน การจัดสรรก็ไม่มีความเป็นธรรม หรือรัฐบาลจงใจจะเก็บวัคซีนของบุคลากรด้านหน้า เพื่อเตรียมไว้ให้กับกลุ่มวิโงพิที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจ รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มนายทุนขุนทหารที่ใกล้ชิด มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนก่อนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนัก

### 5.หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ch7, bangkokbiznews, infoquest, workpointtoday,)

- อธิปไตย ส.ส. ย้ำรพ.เอกชนทุกแห่งดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ต้องให้การช่วยเหลือ รักษาพยาบาลหรือส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ห้ามทอดทิ้ง หรือปล่อยให้ผู้ป่วยหาสถานที่รักษาพยาบาลเอง โดยสามารถรับบริการได้จากสถานพยาบาลใกล้บ้านอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งหากสถานพยาบาลเอกชนใดไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์)

-มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว ห่วงหญิงท้องติดโควิด 60 คนต่อวัน พบฉีดวัคซีนไม่ถึง 10% จากตั้งครรภ์ทั่วประเทศ 5 แสนราย หมอสูติฯ เผยอัตราเสียชีวิตสูงร้อยละ 2.5 แสงอัตราตายคนทั่วไป ระบุอายุครรภ์น้อยยิ่งน่าห่วง เตรียมยื่นหนังสือ สธ.เร่งแก้ปัญหา-ขอวัคซีนให้คนท้อง

-ด้าน พญ.ชัยวลิ ศรีสุข สูตินรีแพทย์ รพ.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้อัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิดประมาณ 2.5% ค่อนข้างสูงเทียบเท่ากับคนปกติ ที่อัตราการเสียชีวิตจากโควิดไม่ถึง 1% ทั้งนี้พบว่าส่วนหนึ่งเสียชีวิตหลังคลอดตั้งแต่ 1 วัน-4 สัปดาห์ ส่วนอัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ที่แม่ติดโควิดอยู่ที่ 40% โดยเฉพาะติดเชื้อตอนอายุครรภ์น้อยกว่า 6 เดือน หาก

ติดเชื่อเมื่ออายุครรภ์มากกว่านี้เด็กมีโอกาสรอดชีวิต สาเหตุเพราะสภาพร่างกายของหญิงตั้งครรภ์ มีความแตกต่างจากคนทั่วไป เมื่อติดเชื่อแล้วแม้จะได้รับการรักษาแต่ผลอาจไม่ดี

#### 6. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด บางกอกโพสต์) (ไทยรัฐ ข่าวสด topnews,)

- น.ส.บุญเกิด ฉิมจินดา อายุ 61 ปี อาชีพ ขายอุนดองในตลาดปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม โดยใบรับรองการตาย ระบุว่า เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบตัน ด้านนพ.สจจ.ชุมพร ได้สั่งการให้ จนท.รพ.ปากน้ำหลังสวน เดินทางไปพบญาติเพื่อให้ ทำเอกสารขอรับเงินเยียวยาจาก สธ. เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตในระยะเวลาที่สังเกตอาการจากการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต และจะติดตามการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้อยากให้ความมั่นใจในการฉีดวัคซีนว่า มีความปลอดภัย และจะส่งผลในการป้องกันอาการเจ็บป่วยหนัก หรือ เสียชีวิตจากการรับเชื้อโควิด19 ฉีดดีกว่าไม่ฉีด

#### 7. การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามรัฐ ประชาชาติ,สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น ศูนย์ข่าวแบซิฟิก จส.100 thailandplus)

- อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงถึงการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่า รายงานทั่วประเทศมีผู้ป่วยหายป่วยมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ ตอนนี้การรอเตียงผู้ป่วยสีเหลืองดีขึ้น ส่วนสีแดงยังต้องรอคอยอยู่ ตอนนี้มีปัญหาอีกด้านคือ ประชาชนบางคนอยู่ HI บางคนอาจจะอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ ได้ออกซิเจนเริ่มลดลง อยากให้มา รพ. แต่มีหลายคนขอไม่มา รพ. เพราะรู้สึกว่าจะอยู่ที่บ้านนั้นปลอดภัยดี ได้ยาจำเป็นแล้ว อาการไม่มาก แต่ก็ต้องย้ำว่าหากแพทย์แนะนำให้มาก็ขอให้มา เพราะตอนนี้เตียงสีเหลืองเราบริหารได้ดีขึ้น

#### 8. แนะนำกินฟ้าทะลายโจรให้ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ บ้านเมือง, ผจก., )

-นพ. กุลธนิศ วรรัตน์ ผอ.สำนักวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ต้านการอักเสบของเชื้อโควิด 19 ได้ แต่การกินไม่ถูกหลัก อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยข้อห้ามสำคัญ คือผู้ที่เคยกินฟ้าทะลายโจรแล้วแพ้ หญิงตั้งครรภ์ และ หญิงที่ให้นมบุตร ต้องห้ามใช้เด็ดขาด ส่วนกลุ่มที่ต้องระวังการใช้สมุนไพรชนิดนี้คือ คนไข้ที่มีโรคประจำตัว และได้รับยาในกลุ่ม 7 โรค ดังนั้น การใช้ฟ้าทะลายโจร ต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด โดยหลักการกินฟ้าทะลายโจรมีหลัก 3 ถูก 1 คือ ถูกต้อง ถูกขนาด และ ถูกเวลา

#### 9. ไม่แนะนำประชาชนตรวจภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9,)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาภูมิคุ้มกันโรค เพราะการตรวจในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ในประเทศเป็นการวัดระดับภูมิคุ้มกันร่างกายต่างๆ ไปเท่านั้น บอกระดับภูมิคุ้มกันแบบแอนติบอดีที่ป้องกันโรคโควิดไม่ได้ อีกทั้งห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งมีวิธีการตรวจ การตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ที่ผ่านมารวมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาวิจัย ทดลอง ก่อนนำวัคซีนแต่ละชนิด ทั้งชนิดเชื้อตาย ไวรัลเวกเตอร์ m-RNA หรือแม้แต่การฉีดแบบไขว้ ทั้งแบบซิโนแวคเข็ม 1 แอสตรา เซ็ม 2 ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สูงได้ในเวลาที่รวดเร็วและติดตามกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอยู่แล้ว ประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฉีด ขอให้มั่นใจว่าประชาชนได้วัคซีนที่มีคุณภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

#### 10. จองซิโนฟาร์มพบคนแอบอ้างลงทะเบียนฉีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thansettakij,)

-รพ.ร.นครไทย ประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังและต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดี กรณีมีผู้ประกาศรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ชำระเงินโดยการโอนเงินให้เข้าบัญชีส่วนบุคคล และระบุว่า จะให้มาฉีดที่รพ. เนื่องจากขณะนี้ผู้โทรสอบถามวันที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทาง รพ. เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ท่านที่อยากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ควรจะจองตามระบบที่กำหนดไว้ ทางรพ.จะไม่รับรู้ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ หากท่านชำระเงินผ่านองค์กรหรือบุคคลอื่น และไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้วัคซีนปลอม

#### 11. แนะนำใช้ Favipiravir

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ,)

- ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว.เผยแนวทางการใช้ยาต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่ง Remdesivir ช่วยลดการใส่เครื่องช่วยหายใจหรือเสียชีวิตในภาพรวม แนะนำ Favipiravir ตั้งแต่ระยะแรกอาการไม่รุนแรงกับกลุ่มเสี่ยงสูง ภายใน 4 วันหลังมีอาการ

#### 12. คนไข้ใช้ไม้สวอปตรวจหาเชื้อโควิด หักการจุมก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews,)

## ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-แพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โปสต์เฟซบุ๊กกระบุ อุทาหรณ์ ไม้ swab หักคาในจมูก แหยไม้swab ผิดวิธี หรือ ผิดทิศทาง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ผู้ป่วยรายนี้ ส่วนปลายไม้swabหักระหว่างการตรวจ ปลายไม้คาในโพรงจมูกด้านหลัง เคสนี้ได้รับการรักษาโดยการใช้อุปกรณ์คีบผ่านการส่องกล้องออกมาได้อย่างปลอดภัย

## 13.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด,,มติชน ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ topnews)

- **ประจวบคีรีขันธ์** เจอคลัสเตอร์เรือนจำ ผู้ต้องขังติดเชื้อสะสม 87 ราย คาดมาจากเจ้าหน้าที่ เดินทางกลับบ้าน แล้วนำเชื้อโควิด-19 เข้ามา **ขอนแก่น** อำเภอบ้านไผ่ประกาศปิดหมู่บ้าน 1 แห่ง หลังพบมีการติดเชื้อโควิด มากถึง 15 ราย ขณะที่ทีมสอบสวนโรคร่งเข้าตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก **น่าน** พบโควิด คลัสเตอร์พื้นน้ำนม ศูนย์เด็กเล็ก สาธารณสุข เตรียมตรวจกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยง 4 หมู่บ้าน กว่าพันหลังคาเรือน **อุดรฯ** สั่งปิดย่านบาร์ฝรั่ง 7 วัน ตรวจหาเชื้อติดโควิดเพิ่มเป็น 33 ราย **เชียงใหม่** ประกาศคลัสเตอร์ใหม่"บ้านต้นโชค-รง.ผลไม้กระป๋องOV"แถมพบคลัสเตอร์ปาร์ตี้ลามถึง ธ.อมสิน แม่ใจ **สงขลา** ติดเชื้อรายใหม่ 285 ราย ตาย 3 ศพพบคลัสเตอร์ใหม่โรงงานอุตสาหกรรม นำหวง

-**รพ.หัวหิน** ปิดห้องควร์ หลังพบจนท.ปรุง-ส่งอาหารให้ผู้ป่วย ติดเชื้อโควิด 4 ราย เผยเสี่ยงสูงอีก 20 คน

## มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)

- ในหลวง-ราชินี พระราชทานเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ (ระบบปริมาตรและความดัน) แก่สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเครื่องมือการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Hamilton รุ่น G5 จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ (Central Monitor) 10 เครื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,)

- นายกฯ มีความห่วงใยพระภิกษุสามเณรที่อาพาธจากโควิด 19 จึงได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจที่รพ.สงฆ์ ทั้งนี้ รพ.สงฆ์เป็นหนึ่งในจุดฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศ โดยพระสงฆ์สามารถเข้ามารับวัคซีนได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus,acnews)

- ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับผิดชอบตรวจหาแอนติเจนเชื้อโควิด19 ด้วยน้ำลาย สำหรับตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จำนวน 10,000 ชุด มูลค่า 2,500,00 บาท จากบริษัท บีเจซี บีซี จำกัด และรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท จากบริษัท เอเออาร์ต้า เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,ผู้จัดการ mcot, Chiangmainews,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5)

- กรมอนามัย แนะนำโรงงานที่พบพนักงานติดเชื้อโควิด 19 > 10% ไม่ควรปิดบัง ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ปิดพื้นที่และทำความสะอาดพื้นผิวทันที โดยจัดการแบบ Bubble and Seal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อไปได้ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ส่งตรวจเชื้อ/กักตนเองทันที ส่วนผู้เสี่ยงต่ำให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการต้องประเมินตนเองอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ สำหรับพนักงานทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด พร้อมยกระดับคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีกว่า 3 ล้านคน นับเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญหากติดเชื้อโควิด-19 จะป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไป และยังเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ ซึ่งมีประมาณ 2.1 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด จะมีโอกาสติดเชื้อง่าย จึงขอให้ผู้ป่วยเบาหวานรีบเข้ารับการรักษาป้องกันโรคโควิด-19 ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็ว

ด้าน นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กล่าวว่า จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ฤทธิ์ของไวรัส จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนควบคุมได้ยาก และเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานถึง 2 เท่าตัว และอัตราเสียชีวิตสูงกว่า 3 เท่าตัว เมื่อผู้ป่วยเบาหวานได้ฉีดวัคซีนแล้ว หลังฉีดอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวได้ ไม่ต้องตกใจ หรือเป็นกังวล เนื่องจากเป็นกลไกการทำงานของภูมิคุ้มกันต้านทานโรคโดยทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)

-สปสช. เปิดช่องทางใช้ไลน์พิสูจน์ตัวตน ติดเชื้อโควิด เข้าระบบ HI เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ประชาไท innnews)

- ศธ.ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน 12-18 ปีให้เสร็จภายใน 1 เดือน หลังได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ตามแผนของสธ.ในเดือน ก.ย. จะวางแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระจายวัคซีนไปฉีดให้นักเรียน 4 ล้านกว่าคน โดยเร็วที่สุด คาดว่าใช้เวลา 1 เดือนกว่า จะฉีดได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ เพื่อเปิดโรงเรียนให้เด็กกลับมาเรียนได้ตามปกติ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เน้นหัวหน้าส่วนราชการควบคุมเบิกจ่ายให้สอดคล้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจริง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (thansettakij,)</p> <p>- ผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตสาทร ขณะเดียวกันได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ที่พักอาศัยอยู่แต่ภายในบ้าน ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ พร้อมกันนี้ กทม.ยังได้จัดทีม CCRT ฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนและในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ป่วยติดเตียงจะฉีดวัคซีนให้ทันที โดยจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน AZ แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน</p> <p>- โฆษก กทม.แถลงว่า ขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง อันเนื่องมาจากการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น การเร่งตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (เอทีเค) และการมีระบบรักษาที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถตัดวงจรการติดเชื้อได้มากขึ้น ทำให้ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ค่อยๆ ลดลงอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (chiangmainews )</p> <p>-ข่าวปลอม คลิปจากต่างประเทศแฉทีมน้ำร้อน และหายใจสูดไอน้ำ ช่วยฆ่าเชื้อโควิด-19 ในร่างกาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-คณะแพทยศาสตร์รพ.รามธิบดี ม.มหิดล จัดอบรมออนไลน์ให้ผู้เคยติดเชื้อและผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งรักษาหายแล้ว ได้เป็นจิตอาสา ส่งต่อพลังการเรียนรู้ ที่จะอยู่กับโรคโควิด ให้แก่ผู้ป่วยรายใหม่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- สภาวิชาชีพไทย เผยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค โควิด-19 การบริจาคตลอดทั่วประเทศลดลงอย่างมาก ขาดแคลนสะสมยาวนานมากกว่า 5 เดือน จึงมีผู้ป่วยที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไปอีกเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง มีการบริจาคตลอดเฉลี่ยวันละ 8,000 ยูนิท แต่จ่ายให้ได้เฉลี่ย 2,300 ยูนิทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 28 ถึงเวลาแล้วที่จะคนไทยต้องช่วยกัน วอนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคตลอด 3 เดือนแล้ว บริจาคตลอดอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>เตือนภัยไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ( มติชน ) เว็บไซต์ ( มติชน, pptvhd36, thejournalistclub, bangkokbiznews, prd, bluechipthai, js100, mcot, thailandplus,สวท)</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. เตือนภัยประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อยุงลาย ตัวการก่อโรคไข้เลือดออก เหยรอบ 7 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยกว่า 5,000 รายทั่วประเทศ ในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเด็กอ้วนและผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มวัยอื่น วอนทุกบ้านกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยหลัก 3 เก็บ พร้อมทั้งหมั่นสังเกตหากมีคนในบ้านป่วยมีไข้สูงลอยติดต่อกัน 2 วัน กินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้น อย่านอนใจ ขอให้คิดถึงโรคนี้อันร้ายกาจ รีบพาไป พบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อป้องกันอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>ดูแลดวงตาในสถานการณ์ที่ต้อง WFH</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ( มติชน ) เว็บไซต์ ( thejournalistclub )</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำดูแลดวงตาในสถานการณ์ที่ต้อง WFH ควรจัดตารางการทำงาน และชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม หากรู้สึกว่าดวงตามีอาการผิดปกติ ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้ง เคืองตา ตามัว ฯลฯ อาจบ่งบอกว่าอยู่ในกลุ่มอาการ computer vision syndrome แนะนำวิธีป้องกัน ได้แก่ 1.กะพริบตาบ่อยขึ้น 2.ปรับความสว่างในห้องทำงานและหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม 3.พักสายตาทุก ๆ ชั่วโมง 4.ปรับระดับการมองจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม 5.ใส่แว่นแก้ไขสายตาที่เหมาะสม หากรู้สึกว่าดวงตามีอาการผิดปกติมากขึ้น ควรปรึกษาจักษุแพทย์</p>	
<p><b>กัญชา-กัญชง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ( กรุงเทพธุรกิจ ) เว็บไซต์ ( thejournalistclub )</p> <p>-นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าสารสำคัญในใบกัญชา จากต้นกัญชาที่มีอายุมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีสารสำคัญเพิ่มมากขึ้น เมื่อนำใบอ่อนโดยส่วนใหญ่มีสาร THC และCBD มากกว่าใบเพสลาดและใบแก่ ขณะนี้ กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร เพื่อกำหนดปริมาณสารกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด โดยอาหารและเครื่องดื่ม สามารถวิเคราะห์ปริมาณ THC และ CBD ใน 10 กลุ่มอาหาร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์ฯ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้าน นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า นโยบายกัญชา-กัญชง ในการดำเนินการตอนนี้มี 2 ระยะ คือ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนของกัญชาทางการแพทย์นั้น ขณะนี้ ได้ดำเนินการ 3 เฟส โดยเฟสแรก ขับเคลื่อน ด้วยระบบเขตสุขภาพ และเฟส 2 เพิ่มการขับเคลื่อนด้วยหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ เช่น GPO มหาวิทยาลัย องค์กรยาสูบ ส่วนเฟส 3 เพิ่มขับเคลื่อนด้วย หน่วยงานเอกชน</p>	